

เปิดตัวฮาร์ดรีดรีด รีดชิตีคิดส์คลับ รูปโฉมใหม่ ที่ ฮาร์ดรีดรีดพัทยา



พัทยา ประเทศไทย – โรงแรมฮาร์ดรีดรีดพัทยา เปิดตัวคิดส์คลับรูปโฉมใหม่ “ฮาร์ดรีดรีด รีดชิตีคิดส์คลับ” ออกแบบใหม่ เอาใจรีดเกอร์น้อยวัยซน ตกแต่งด้วยสีสันสดใส พร้อมด้วยเหล่าห้องเพื่อนวงรีดสตาร์ มอสคอตประจำฮาร์ดรีด รีดชิตีคิดส์คลับ ฮาร์ดรีดรีดพัทยา มีความมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มความสุขให้กับรีดเกอร์ตัวน้อยและครอบครัวในระหว่างการเข้าพัก ภายในรีดชิตีคิดส์คลับมีกิจกรรมความสนุกให้รีดเกอร์ตัวน้อยได้เพลิดเพลินและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อาทิเช่น สนุกกับการวาดภาพระบายสี อาณาจักรบ้านบอลและสไลเดอร์ ตัวต่อเสริมพัฒนาการ เกมส์สนุกประจำวัน โดยทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้การดูแลของเหล่าพี่ๆ ทีมคิดส์คลับอย่างใกล้ชิด กิจกรรมของรีดชิตีคิดส์คลับได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความบันเทิงสำหรับเด็กอายุ 3 ปี ถึง 12 ปี โดยเฉพาะ

รีดเกอร์ตัวน้อยทุกคนจะได้รับสมุดกิจกรรมเปิดโลกแห่งจินตนาการและสติ๊กเกอร์รีดสตาร์เมื่อเข้าใช้บริการที่รีดชิตีคิดส์คลับ ในทุกวันเสาร์ จะมีการแสดงพิเศษที่มีชื่อว่า คิด้ส์ป๊อปรีดโชว์ ให้บรรดารีดเกอร์ตัวน้อยได้กระโดดโลดเต้นไปกับจังหวะดนตรีสนุกๆ พร้อมกับเหล่าพี่ๆ ทีมคิดส์คลับที่มามอบความสุขให้กับทุกคน นอกจากนี้หากรีดเกอร์ตัวน้อยต้องการพกพาความสุขกลับบ้าน ที่ร้านรีดชิตีคลับมีจัดจำหน่ายคอลเล็คชั่นพิเศษให้รีดเกอร์ตัวน้อยได้สะสมทั้งของเล่น เสื้อผ้าสุดน่ารัก และตุ๊กตาห้องเพื่อนวงรีดสตาร์ รับรองว่าถูกใจรีดเกอร์น้อยวัยซนอย่างแน่นอน

กิจกรรมและเวลาให้บริการ

วันอาทิตย์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.

วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.00 น.

แฟมิลีโฟมแอตเวนเจอร์ ให้บริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.00 น.

การแสดงคิด้ส์ป๊อปรีดโชว์ ให้บริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 19.45 – 20.30 น.

อัตราค่าให้บริการ

สำหรับแขกที่พักในโรงแรม

- 600 บาท ต่อวัน รวมมื้อกลางวันและขนม เลือกได้จากรายการเมนูสำหรับรีดเกอร์ตัวน้อย
- 450 บาท เมื่อใช้บริการ 4 ชั่วโมง รวมขนม เลือกได้จากรายการเมนูสำหรับรีดเกอร์ตัวน้อย
- 100 บาท ต่อชั่วโมง

สำหรับบุคคลภายนอก

- 750 บาท ต่อวัน รวมมื้อกลางวันและขนม เลือกได้จากรายการเมนูสำหรับรีคเกอร์ตัวน้อย
- บุคคลภายนอกไม่สามารถใช้บริการเป็นรายชั่วโมงได้

สามารถดูรูปเพิ่มเติม หรือข้อมูลสำหรับงานอื่นๆ ได้ที่

เฟสบุ๊ค <http://www.facebook.com/HardRockHotelPattaya>

หรือ <http://www.facebook.com/HardRockCafePattaya>